

PHỤ LỤC

Kế hoạch kiểm tra một số nhóm ngành hàng, dịch vụ của Đoàn công tác liên ngành BCD 389 huyện năm 2023

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-BCD389 ngày tháng năm 2023 của Ban Chỉ đạo 389 huyện Kon Rẫy)

STT	Nhóm ngành hàng/ lĩnh vực kiểm tra	Nội dung kiểm tra	Dự kiến thời gian triển khai	Ghi chú
1	Hoạt động bán hàng đa cấp	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra việc thực hiện các quy định trong lĩnh vực bán hàng đa cấp.- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng hàng hóa; về ghi nhãn hàng hóa, biển hiệu ...	Đột xuất	
2	Phân bón, vật tư nông nghiệp	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh và kinh doanh hàng hóa có điều kiện.- Kiểm tra việc duy trì và bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định.- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng hàng hóa; kinh doanh hàng hoá không đảm bảo chất lượng và gian lận thương mại trong đo lường, chất lượng hàng hoá.- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá, thời gian bán hàng; về ghi nhãn hàng hóa, biển hiệu ...	Đột xuất	
3	Lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với hàng hóa là thực phẩm tươi sống	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra việc duy trì và bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định.- Kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định (lấy mẫu để kiểm nghiệm chất lượng khi có dấu hiệu vi phạm).- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng hàng hóa; kinh doanh hàng hoá không đảm bảo chất lượng và gian lận thương mại trong đo lường, chất lượng hàng hoá.	Đột xuất	
4	Xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh và kinh doanh hàng hóa có điều kiện.- Kiểm tra việc duy trì và bảo đảm các điều kiện kinh doanh theo quy định (đặc biệt là việc bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ).- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng hàng hóa; kinh doanh hàng hoá không đảm bảo chất lượng và gian lận thương mại trong đo lường, chất lượng hàng hoá.- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá, thời gian bán hàng; về ghi nhãn hàng hóa, biển hiệu ...	Đột xuất	

5	Hoạt động hành nghề y dược tư nhân, kinh doanh dược phẩm, thực phẩm chức năng	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, kinh doanh hàng hóa dịch vụ có điều kiện. - Kiểm tra nguồn gốc hàng hóa. - Kiểm tra việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng và sở hữu công nghiệp. - Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, ghi nhãn hàng hóa. 	Đột xuất	
6	Hoạt động khai thác, vận chuyển, tàng trữ, sản xuất, chế biến, kinh doanh lâm sản trên địa bàn huyện	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, kinh doanh hàng hóa dịch vụ có điều kiện. - Kiểm tra nguồn gốc đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường. - Kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản hợp pháp đối với các cá nhân, tổ chức có cơ sở hoạt động kinh doanh, chế biến, mua bán tàng trữ lâm sản. 	Đột xuất	
7	Hoạt động kinh doanh các mặt hàng điện tử, ti vi, tủ lạnh... điện thoại, xe máy, xe máy điện, xe đạp điện.	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, thực hiện các quy định về giá. - Kiểm tra nguồn gốc đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường 	Đột xuất	
8	Hoạt động kinh doanh, sản xuất sản phẩm có nguồn gốc từ Sâm Ngọc Linh	Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, hành vi gian lận thương mại, kinh doanh trái pháp luật đối với các sản phẩm củ Ngọc Linh “Sâm củ, hạt, lá và các loại dược liệu, sản phẩm từ Sâm Ngọc Linh” và nhãn hiệu Sâm Ngọc Linh Kon Tum	Đột xuất	
9	Hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, thực hiện các quy định về giá. - Kiểm tra nguồn gốc đối với hàng hóa lưu thông trên thị trường - Kiểm tra việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng hàng hóa; về ghi nhãn hàng hóa, biển hiệu ... 	Đột xuất	
10	Hoạt động kinh doanh trạm cân nông sản	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, thực hiện các quy định về giá. - Kiểm tra việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng hàng hóa 	Đột xuất	
Ngoài 10 nhóm ngành hàng, dịch vụ có trong kế hoạch kiểm tra, trường hợp cần thiết, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 huyện sẽ xem xét bổ sung nội dung ngành hàng/lĩnh vực theo sự chỉ đạo đột xuất của Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo 389 huyện tại các thời điểm cụ thể.				